

## การดำเนินการในระดับสากล

ASPnet ส่งเสริมแนวคิดและค่านิยมของยูเนสโกในเรื่องความเห็นใจซึ่งกันและกัน จริยธรรม วัฒนธรรม และมิติด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยจุดเด่นของโครงการภายใต้ ASPnet คือ การตระหนักถึงคุณค่าและสิทธิในด้านต่าง ๆ การพัฒนาและการใช้นวัตกรรม ความเป็นสากลและความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

สมาชิกจะกำหนดและดำเนินกิจกรรม/โครงการประจำปีโดยสอดคล้องกับแผนงานของ ASPnet ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อพันธกิจของยูเนสโกและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 เพื่อตอบสนองความท้าทายของโลก อาทิ การเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และรักษาแหล่งมรดกโลกหรือแหล่งชีวมณฑลซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างเยาวชนในประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับผลกระทบในเรื่อง HIV และ AIDS การส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย การจัดกิจกรรมรณรงค์และการเฉลิมฉลองในโอกาส/วาระสำคัญ รวมทั้ง การศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเรื่องการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยูเนสโกและผู้ประสานงานระดับชาติจะสนับสนุนการดำเนินโครงการ การจัดประชุม การประกวดแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างสถานศึกษาร่วมกัน



## ยุทธศาสตร์ ปี 2014 - 2021

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD) ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความท้าทายของโลกในปัจจุบัน วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่า ทิศนคติ ทักษะ และความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถนำความรู้ต่าง ๆ มาช่วยในการตัดสินใจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education - GCED) เสริมสร้างให้ผู้เรียนในทุกกลุ่มอายุ ทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ สามารถเผชิญและแก้ไขต่อสิ่งท้าทายของโลก รวมทั้ง เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการสร้างสันติภาพ การยอมรับซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย



### ติดต่อหน่วยงาน

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา  
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
โทร: +66 2628 5646  
โทรสาร: +66 2281 0953  
e-mail: thainatcom@yahoo.co.th



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



THAI National Commission for UNESCO  
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา  
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

## เครือข่ายสถานศึกษา

### เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก

(UNESCO Associated Schools Network: ASPnet)



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



UNESCO  
Associated  
Schools

## ภูมิหลัง

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นองค์การขานัญพิเศษขององค์การหนึ่งของสหประชาชาติ ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างและรักษาสันติภาพด้วยความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ได้เสนอโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (Associated Schools Project) เมื่อปี พ.ศ. 2492 มีจุดประสงค์ คือ การส่งเสริมความเกี่ยวข้องกับปัญหาของโลกและประเทศต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน กระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับชาติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และสันติภาพระหว่างชาติ โดยให้สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการในแต่ละรัฐสมาชิกของยูเนสโกจัดทำโครงการพิเศษและจัดกิจกรรมสำหรับทดลองใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับปัญหาของโลกที่สหประชาชาติเสนอแนะให้พิจารณา เช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน สันติภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

องค์การยูเนสโกเริ่มดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในสถาบันการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2496 และมีสถาบันการศึกษาที่สมัครเป็นสมาชิกจำนวน 30 แห่งใน 15 ประเทศ ต่อมาได้ขยายจำนวนมากขึ้น จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนกว่า 11,500 แห่ง จาก 182 ประเทศ โดยที่กิจกรรมของสมาชิกมีความหลากหลายขึ้น มีไม่เพียงโครงการเดียว คำว่า "Project" จึงได้ถูกตัดออกจากชื่อเต็มเต็ม และปัจจุบันเรียกว่า "UNESCO Associated Schools Network" โดยใช้ชื่อย่อว่า "ASPnet"

ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ UNESCO ASPnet เมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยมีวิทยาลัยครู จำนวน 2 แห่ง สมัครเป็นสมาชิก และในปี พ.ศ. 2506 ได้ขยายไปสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวน 128 แห่งที่เป็นสมาชิก ประกอบด้วย โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถานศึกษาเอกชน

## เกี่ยวกับเครือข่าย

เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโกเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสถานศึกษาทั่วโลก โดยยึดเป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างสันติภาพให้อยู่ในจิตใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งสมาชิกจำนวน 11,500 แห่ง จาก 182 ประเทศ ได้ร่วมมือกันดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน การสร้างสันติภาพ การเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ASPnet เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ 4.7 ด้านการศึกษาเพื่อความ เป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education - GCED) และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development - ESD) ซึ่งอยู่ภายใต้เป้าหมายที่ 4 - การศึกษา 2030



## วิธีการดำเนินงาน

1. การสร้างสรรค์ (Creating) ASPnet เปรียบเสมือนห้องทดลองทางความคิดที่เน้นนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีการพัฒนา ทดสอบ และนำไปใช้ ตลอดจนส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติหลักของยูเนสโก
2. การจัดการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ASPnet มุ่งการพัฒนาศักยภาพ การสอนเชิงนวัตกรรม และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์ นักเรียน และขยายไปสู่ชุมชนโดยรอบ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และบูรณาการหลักคิดของยูเนสโกไปสู่การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชุมชนของตน และนำไปสู่สาธารณชนต่อไป
3. การปฏิสัมพันธ์ (Interacting) ASPnet เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการศึกษาได้เข้าถึงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีกับสถานศึกษา ชุมชน กลุ่มบุคคล ผู้กำหนดนโยบาย และสังคมโดยรวม

การดำเนินการของ ASPnet มีทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ภายใต้การดูแลและประสานงานของสำนักงานใหญ่ องค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส โดยในแต่ละประเทศจะมีผู้ประสานงานระดับชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์ และนักเรียน จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในฐานะสมาชิก ASPnet

